



# Trường Giáo Lý Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô

**B**an Điều hành Trường Giáo Lý-Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô thuộc Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Wheat Ridge, Colorado chính thức tuyên hứa trước sự chứng kiến của Cha Chánh xứ Louis Maria Phạm Hữu Độ, CMC và Cha Tuyên úy Tôma Maria Nguyễn Tuấn Bình, CMC, cùng đông đảo cộng đoàn Dân Chúa của Giáo xứ vào ngày Hiền Mẫu, 12 tháng 5 năm 2013.

Hiện nay, Trường có 117 giáo viên, hoạt động trong 4 chuyên ngành: Giáo Lý, Việt Ngữ, Giám Luật, và Nhóm Thiện nguyện phục vụ sau giờ học.

Ngành Giáo Lý gồm các cấp: Mẫu Giáo, Cấp 1, Cấp 2, Cấp 3 (Rước Lễ Lần Đầu), Cấp 4, Cấp 5, Cấp 6, Cấp 7, Cấp 8 (Tiền Thêm Sức), Cấp 9 (Thêm Sức), Basic Catechism Course 1 (BCC1), và Basic Catechism Course 2 (BBC2).

Ngành Việt Ngữ gồm các cấp: Tiền Mẫu Giáo, Mẫu Giáo, Cấp 1, Cấp 2, Cấp 3, Cấp 4, Cấp 5, Cấp 6, Cấp 7, Cấp 8, Cấp 9, Cấp 10, Cấp 11, và Cấp 12.

Trong Niên khóa 2013-2014 có 771 học sinh ghi danh theo học.

Trường Giáo Lý-Việt Ngữ của Giáo xứ nhà có được như hôm nay là do sự đóng góp công sức của rất nhiều người.

Năm 1978, khi còn là Cộng đoàn, Cha SSS, bắt đầu mở 2 lớp Xưng Tội-Rước giờ đã là Sơ Sen) và một số anh chị một người trong số những anh đang là giáo viên của Trường. kiêm Cha Tuyên úy Anselmô Trợ úy Anrê Maria Đỗ Linh Sáng, ngũ hóa các em thiếu nhi trong Thiếu nhi Thánh Thể. Do đó, vào ngày Lá (Palm Sunday), Đoàn Thiếu Nhi Thánh và ra mắt Cộng đoàn. Kể từ đó, Thầy Trợ úy Đỗ Linh Sáng đã tổ chức lại các lớp Giáo lý và Việt ngữ



Quản nhiệm Đaminh Nguyễn Phúc Thuận, Lễ Lần Đầu và Thêm Sức do Chị Sen (bây thiện nguyện giảng dạy. Hiện nay, chị thiện nguyện ban đầu ấy vẫn còn Đến năm 1982, Cha Quản nhiệm Maria Đình Vương Cần, CMC và Thầy CMC (bây giờ là linh mục) đã đoàn cộng đoàn, bằng cách thành lập Đoàn 4 tháng 4 năm 1982, tức Chúa nhật Lễ Thể Kitô Vua Denver đã chính thức tuyên hứa

trong Đoàn. Lúc đó, Cộng đoàn vẫn còn sinh hoạt tại Giáo xứ Mỹ Presentation.

Năm 1989, Cộng đoàn tậu được khu đất và sửa sang lại thành Nhà Thờ, còn Đoàn Thiếu Nhi thì sinh hoạt dưới những gốc cây vào mùa Hè, mùa Đông thì sinh hoạt trong Hội trường Thánh Tâm (một phần của Hội trường này lúc đó vẫn còn cho mượn để làm ngân hàng). Tiếng là Hội trường nhưng tình trạng rất chật hẹp và thiếu thốn, các lớp học được ngăn bằng những tấm bạt nhựa xanh, các em Thiếu nhi thì ngồi trên nền nhà để học. Sau này, khi Giáo xứ xây xong Hội trường Nữ Vương Hòa Bình, thì ngân hàng đã rời đi chỗ khác và Hội trường Thánh Tâm cũng được phá đi để làm thêm chỗ đậu xe.

Năm 1999, Cha Tuyên úy Martinô Maria Trần Dũng Lực, CMC nhận thấy các Trưởng Thiếu Nhi quá bận rộn, vừa lo sinh hoạt Thiếu Nhi vừa lo dạy Giáo Lý và Việt Ngữ cho các em, nên Cha Lực đã tách việc dạy Giáo Lý và Việt Ngữ ra từ Đoàn Thiếu Nhi và kiếm các Giáo viên dạy các em. Việc tách rời này, theo ý Cha Lực, sẽ để thử nghiệm một năm xem sao? Tạ ơn Chúa, sau một năm thử nghiệm thấy có hiệu quả. Năm 2000, Cha Lực thành lập Ban Giáo Lý do Thầy Đặng Phi Hùng phụ trách và Ban Việt Ngữ do Thầy Trương Công Nhật phụ trách.

Cha Chánh xứ Batôlômêô Maria Đỗ Thái Hòa, CMC đã thành lập Ban Văn Hóa, gồm có Ngành Giáo Lý, Ngành Việt Ngữ, và Ngành Giám



• *Thầy cô giáo trường Giáo Lý Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô*

Luật. Trưởng Ban Văn Hóa kiêm Trưởng Ngành Việt Ngữ là Ông Trương Công Nhật, Trưởng Ngành Giáo Lý là Thầy Phó Tế vĩnh viễn Đặng Phi Hùng (làm tới năm 2003). Từ năm 2002 - 2007 Cha Lê Maria Vũ Đình Huyền, CMC làm Tuyên úy Ban Văn Hóa. Trưởng Ban Văn Hóa là ông Trương Công Nhật kiêm Trưởng Ngành Việt Ngữ, Trưởng Ngành Giáo Lý là ông Nguyễn Thái Ninh. Năm 2003, Trưởng Ngành Việt Ngữ là anh Trần Hữu Phùng (3 năm sau đó là anh Nguyễn Việt Hữu), Trưởng Ngành Giám luật là anh Lê Đình Chương.

Khi Cha Chánh Xứ Giuse Maria Vũ Kim Ngân, CMC và Cha Tuyên úy Gregôriô Maria Trần Vi, CMC về giúp Giáo xứ năm 2009 thì quý Cha đã đổi Ban Văn Hóa thành Ban Giáo Dục, do cô Phùng Mỹ Dung làm Trưởng Ban. Thời gian này các đơn vị trong Ban Giáo Dục cũng có các vị lãnh đạo

mới như Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể do chị Hoàng Mỹ làm Đoàn Trưởng, Ngành Giáo lý do anh Vũ Thế Quang làm Trưởng Ngành, Ngành Việt ngữ do cô Nguyễn Kim Ngân làm Trưởng Ngành, Ngành Giám luật vẫn do anh Lê Đình Chương phụ trách.

Vào năm 2013, Cha Chánh Xứ Louis Maria Phạm Hữu Độ, CMC và Cha Tuyên úy Tôma Maria Nguyễn Tuấn Bình, CMC đã quyết định thành lập Trường Giáo Lý-Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô, hoạt động song song với Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể để giảng dạy, huấn luyện các em học sinh - thiếu nhi trong Giáo xứ. Sau khi tham khảo các giáo viên trong phiên họp toàn thể Ban Giáo Dục, Cha Chánh Xứ và Cha Tuyên úy đã chỉ định anh Trần Hữu Phùng làm Hiệu Trưởng đầu tiên của Trường Giáo Lý-Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô, với sự giúp đỡ của 9 thầy cô trong Ban Điều hành nhà Trường.

Ban Điều hành Trường Giáo Lý-Việt Ngữ Thánh Đaminh Saviô hiện nay dưới sự hướng dẫn của Cha Chánh Xứ và Cha Tuyên úy Phanxicô Salesiô Tạ Tân Văn, CMC:

- Hiệu Trưởng: Thầy Micae Trần Hữu Phùng
- Hiệu Phó đặc trách Giáo Lý và Ngoại Vụ: Thầy Joseph A. Kallina (Thụy Anh)
- Hiệu Phó đặc trách Việt Ngữ và Nội Vụ: Cô Têrêsa Nguyễn Kim Ngân
- Thư ký kiêm Thủ quỹ: Cô Maria Trần Tuyết Minh
- Trưởng Khối Kế Hoạch: Thầy John Bosco Hứa Ngô Việt
- Trưởng Khối Huấn Luyện: Thầy Đaminh Nguyễn Việt Hữu
- Trưởng Khối Hành Chánh: Thầy Vincentê Nguyễn Duy Thiện
- Trưởng Khối Kỹ Thuật: Thầy Giuse Phạm Hùng
- Trưởng Khối Xã Hội và Sinh Hoạt: Cô Maria Trần Mỹ Dung
- Trưởng Khối Giám Luật: Thầy Phêrô Kiều Trí Phương



Trong Niên khóa 2013 - 2014, với số lượng học sinh là 771 em, đang học trong 29 phòng học, chưa kể dùng thêm phòng của Cha Tuyên úy, cũng như 1 phòng học tại nhà Xứ. Nếu các năm học tới, số lượng học sinh ghi danh gia tăng, Trường sẽ bàn thảo với Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể lập kế hoạch trình lên Cha Chánh xứ, Cha Tuyên úy cũng như Hội Đồng Giáo xứ để tìm cách không từ chối bất cứ một em nào mà gia đình đang sinh hoạt trong Giáo xứ, với phương châm “Xây đắp Đức Tin Công Giáo vững vàng cho các em” và “Tiếng Việt còn, Giáo xứ còn”.







Các lớp  
Giáo lý  
Việt Ngữ



